



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 12 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,356 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,770 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 586 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 892 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 29 ราย ติดเชื้อสะสม 193,105 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 1,431 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,273 ราย หายป่วยสะสม 150,271 ราย ยังรักษาอยู่ 41,403 ราย อาการหนัก 1,242 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 362 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 176,384,341 ราย เสียชีวิต 3,810,048 ราย รักษาหาย 160,343,817 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาหลีใต้ ยืนยันไม่พบการปนเปื้อนในวัคซีนโควิดของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่ได้รับจากสหรัฐฯ เม็กซิโก สำนักรักษาผู้ติดเชื้ออาจมากถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อิตาลี รัฐส่งควบคุมใช้วัคซีนแอสตราฯ กับบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น หลังมีรายงานผู้ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตจากอาการกล้ามเนื้อตึงตัว สหราชอาณาจักร แอลงว่าวัคซีนโควิด NVX-CoV2373 ที่กำลังพัฒนา แสดงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการป้องกันสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) เตรียมทดสอบทางคลินิกเพิ่มเติมช่วง ก.ย.-พ.ย.

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนที่วางไว้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด 5 วันที่ผ่านมาฉีดได้มากกว่า 2 ล้านคน ยอดรวมกว่า 6 ล้านคน ได้ปรับการจัดส่งวัคซีนจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ สำหรับการจัดหาวัคซีนได้ขยายเป้าหมายจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส วันที่ 18 มิ.ย. นายกฯ จะเป็นประธานประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ การ เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, thailandplus, pptvhd36, js100, TNN, ch7, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ตรวจสอบศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ ซึ่งใช้เป็นจุดบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดเป็นไปตามการลงทะเบียนและแผนการกระจายวัคซีนของผู้ว่าฯ โดยกรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนไปหน่วยงานต่างๆ ตามความเห็นชอบของศบค. ส่วนการบริหารฉีดเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงาน ขณะนี้กำลังทำสัญญาสั่งซื้อกับ บ.แอสตราฯ เพื่อระบุน้ำมันและช่วงเวลาการจัดส่งในแต่ละเดือน ส่วนกรณีการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะต้องพิจารณาว่าสัมพันธ์กับวัคซีนหรือไม่ ทั้งนี้ การจัดวัคซีนโควิดให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่มีการเลื่อน ยืนยันจัดส่งให้ประกันสังคม 1 ล้านโดส โดยจัดส่งไปแล้ว 2.1 แสนโดส ในวันที่จะจัดส่งอีก 90,000 โดส

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วพบอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นแอสตราเซนeca และกลุ่มวัยหนุ่มสาว คนทำงาน เบื้องต้นมีอาการไข้ ปวดเมื่อย อาเจียน ถ่ายเหลว ซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่ดี มีการตอบสนองต่อวัคซีน อาการข้างเคียงจะหายเองใน 1-3 วัน สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 220,000 คน สามารถให้บริการได้สูงสุดวันละ 15,000 คน และสัปดาห์หน้าจะเป็นการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสถานประกอบการ นวด สปา ภัตตาคารใน กทม. รวมถึงฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะด้วย

2.ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ชายอายุ 60 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซนeca มีอาการชา ตัวแข็ง ขยับตัวไม่ได้ ต้องนำส่งรพ.ด่วน แพทย์ระบุเกิดลิ่มเลือด มีโอกาสเสียชีวิตหรือฟื้นขึ้นมาเป็นอัมพาต ล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้น รู้สึกตัวแต่ยังแขนขาอ่อนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ชี้แจงกรณีหญิงวัย 40 ปีป่วยหนักหลังฉีดวัคซีน Astrazeneca จนหมออาจต้องเจาะไขสันหลัง ว่า จากการตรวจร่างกายแรกรับรู้สึกตัวปกติ พูดคุยได้ อาการทางระบบประสาทพบว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเกร็งได้ แพทย์เอกซเรย์ไม่พบภาวะผิดปกติ เจาะตรวจน้ำไขสันหลังพบความดันน้ำไขสันหลังสูงกว่าปกติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับโรคความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะที่ไม่ทราบสาเหตุ รักษาด้วยยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ 2 ชนิด ขณะนี้อาการไขลง ปวดศีรษะลดลง กล้ามเนื้อแข็งแรง จะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ สร. พิจารณาว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-รมว.สร. ยืนยัน จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 มีสาเหตุจากการฉีดวัคซีนโดยตรง ขณะที่ล่าสุด จ.เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุ มีนัดฉีดเข็มสอง 16 มิ.ย. มีประจำตัวคือโรคหัวใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-น.ส.ชนัญชิตา กาญจนลักษณ์ อายุ 36 ปี ข้าราชการ ก.ศึกษาธิการ ฉีดวัคซีนซิโนแวค เมื่อ 26 พ.ค. เสียชีวิตเมื่อ 10 มิ.ย. เบื้องต้นแพทย์ระบุว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ เส้นเลือดหัวใจตายเฉียบพลัน ครอบครัวยังสงสัยอาจเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีน ด้านสสจ.พระนครศรีอยุธยาจะประสานเพื่อชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายทิวา มวยดี อายุ 52 ปี ปลัดอบจ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตหลังโรคหัวใจกำเริบ แพทย์ยืนยันผลตรวจพบสาเหตุจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจแข็ง ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 เมื่อ 4 มิ.ย. ต้องรอผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-กรณี ส.ต.อ.ปิยะพงษ์ สุรินตะ อายุ 36 ปี ผบ.หมู่งานสืบสวน สภ.แม่โป่ง จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อ 26 พ.ค. ทั้งที่เป็นคนแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจำปี มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ แต่ครอบครัวไม่ทราบมาก่อน เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการฉีดวัคซีนขอให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุให้ชัดเจน

3.พบคลัสเตอร์ในโรงงานแต่ไม่ยอมปิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-ชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบโรงงานทอผ้ารายภูธรณะ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 กทม. มีพนักงานติดเชื้อมากกว่า 100 คน แต่ไม่ยอมปิดพื้นที่โรงงาน และยังให้แรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าไปทำงานตามเดิม ประชาชนในพื้นที่กังวลว่าจะมีความเสี่ยง

4.การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-หลายรพ. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนผู้ลงทะเบียนพร้อม เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-รพ.นมะรักษ์ จัดทำอินโฟกราฟฟิกยกเลิกฉีดวัคซีน 14-20 มิ.ย. เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรจาก สธ. พร้อมระบุแนบท้าย หากมีข้อสงสัยติดต่อ "รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข" เพื่อสอบถามสาเหตุความไม่พร้อมของวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook

-เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุ วัคซีนแอสตราเซนecaเข้ามาช้า ส่วนวัคซีนซิโนแวคไม่พอ ทำให้รพ.หลายแห่งประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน ที่เห็นชัดว่าวัคซีนไม่มีคือ การประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ของ สปส. โดยกำหนดเปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย. ซึ่งตรงกับกาเข้ามาของแอสตราซ่า สื่อสุดท้าย เน้นรัฐควรแถลงความจริง สร้างความเข้าใจกับประชาชน

5.ผ่อนคลายกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, nationtv, sanook, mcot, isaranews, js100, INN, topnews, acnews, infoquest, ch7, newtv, workpointtoday, moneyandbanking, thebangkokinsight)

-นายกฯ ประกาศผ่อนคลาย 5 กิจกรรมกิจกรรมในกทม. มีผล 14 มิ.ย.นี้ ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์และโบราณสถานต่างๆ 2.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ 3.คลินิกเสริมความงาม 4.สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ (อนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้า) และ 5.ร้านทำเล็บและร้านสัก นอกจากนี้ ให้ใช้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยว เริ่ม 1 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ผู้ว่าฯ ชลบุรี สั่งคลายล็อกกิจการ 1.นวดเพื่อสุขภาพ 2.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ 3.สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส และ 4.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มเกินกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เริ่ม 14 มิ.ย.

6.คลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ศบค. เผย พบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ พบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูป อ.บางเสาธง 5 ราย ปทุมธานี พบคลัสเตอร์ใหม่ บ.อะลูมิเนียม อ.คลองหลวง 8 ราย สมุทรสาคร โรงงานลูกชิ้น อ.เมือง 20 ราย และ โรงงานขนม อ.กระทุ่มแบน 45 ราย เพชรบุรี ตลาดสด อ.เมือง 9 ราย กำแพงเพชร พบผู้ติดเชื้อสัมผัสกันในชุมชน 25 ราย จันทบุรี ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ 6 ราย และ ฉะเชิงเทรา ค่ายทหาร อ.เมือง 7 ราย ส่วน กทม. มี 80 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ ที่แคมป์ที่พักคนงาน JWS เขตวัฒนา และแคมป์ที่พักคนงานบริษัท ทีฆา เขตจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ตลาดบ้านทุ่งเพิ่ม จ.ชลบุรี พบพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างชาวไทยและชาวต่างด้าว ติดเชื้อรวม 41 คน สั่งปิดตลาดถึง 17 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน อ.ทุ่งใหญ่ พัวพันการเล่นพนันในงานศพ 6 ราย และ อ.ท่าศาลา จากแม่ค้าขายเครื่องแกงตามตลาด 1 ราย และคลัสเตอร์โรงงานทำทองคำเปลว ต.ปากพูน 77 ราย ล่าสุดสั่งปิดโรงงานแล้ว

7.ได้หวั่นวิจารณ์ไทยไม่ส่งแอสตราซ่า ให้ตามกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, แนวหน้า, ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นางโซอึงเทวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน กล่าววิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทย กรณีผลิตวัคซีนโควิด 19 ของ AstraZeneca ใช้เองในประเทศก่อน แทนที่จะส่งมอบให้กับไต้หวันตามกำหนด ด้าน รมว.สธ. ระบุ ไทยไม่ได้ปิดกั้นการส่งออกวัคซีนของแอสตราเซนeca แต่เป็นเรื่องการจัดการของผู้ผลิต

8. ลือคตาวนยะลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า

-จ.ยะลา ประกาศลือคตาวน งดเข้าออกพื้นที่จังหวัด พร้อมสั่งงดรับประทานอาหารภายในร้าน หลังผู้ป่วยโควิด 19 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สสจ. ระบุ สาเหตุหลักเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในชุมชน จัดงานเลี้ยง การทำกิจกรรมทางศาสนา และการเยี่ยมญาติของผู้ที่มาจากต่างจังหวัด

มาตรการ สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 'ถุงพระราชทานกำลังใจ' แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ thejournalistclub

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานหลายคลัสเตอร์ ทำให้ต้องหยุดกิจการ พบ 5 จังหวัดที่มีการติดเชื้อภายในโรงงานมากที่สุด คือ สมุทรสาคร 91 โรงงาน สมุทรปราการ 41 โรงงาน ปทุมธานี 32 โรงงาน ชลบุรี 30 โรงงาน และพระนครศรีอยุธยา 29 โรงงาน ขอความร่วมมือทุกโรงงานยกระดับคัดกรองก่อนเข้าโรงงาน พนักงานทุกคนประเมินตนเองก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวันผ่านเว็บไซต์ Thai Save Thai

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย การตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดไม่มีความจำเป็นและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ไม่ได้นำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจในการป้องกันหรือการให้วัคซีนเพิ่มแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-กองสุขศึกษา เผย การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวที่เดินทางไปทำงานนอกบ้าน และนำเชื้อมาสู่คนในครอบครัว แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ จะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมและต้องล้างมือก่อนสัมผัสผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, topnews)

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ประชุมร่วมกับภาคธุรกิจและทีมเซลส์แมนจังหวัด 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเมื่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะนำร่องวันที่ 1 ก.ค. ประสบความสำเร็จ จะขยายพื้นที่เป็น 3 จังหวัดโซนอันดามัน เป็น "อันดามันแซนด์บ็อกซ์" เตรียมนำเสนอศบค.ต่อไป

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จากที่มีผู้ยื่นคำร้อง 519 ราย คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาจ่ายให้ 395 ราย รวม 7,572,300 บาท อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม 66 ราย และอีก 58 ราย ไม่นอมนัดเยียวยา ส่วนผู้เสียชีวิตมีการเยียวยา 10 ราย และกรณีทุพพลภาพถาวร 1 ราย

-สธ. ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 6 มิถุนายน ด้วยแคมเปญ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด 19" ในสถานศึกษารับมือเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

-ก.แรงงาน ย้ำ วัคซีนโควิด 19 เพียงพอสำหรับแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 14 มิ.ย.นี้ โดยลดจุดให้บริการจาก 45 แห่ง เหลือ 36 แห่ง

-ก.กลาโหม ย้ำทุกเหล่าทัพ เสริมกำลังช่วย กทม. คุมเข้มแคมป์คนงาน และเตรียมวัคซีนรับทหารใหม่เข้าหน่วย 1 ก.ค. นี้

-กรมราชทัณฑ์ เผย มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 892 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,759 ราย ยังในการดูแลของกรมฯ 7,875 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 82 ปี และ 80 ปี ทั้งคู่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาที่รพ.ราชทัณฑ์ แพทย์รักษาตามกระบวนการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและเสียชีวิต

-ร้านเหล้าเบียร์คัลป์ ย่านทองหล่อ ลักลอบเปิดบริการ พบกลุ่มคนชายหญิงรวม 31 คน มั่วสุมดื่มสุราและเปิดเพลงเสียงดัง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ**4 สมุนไพรไต้ฝุ่น**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 4 สมุนไพรไต้ฝุ่น ป้องกันไข้เลือดออก ได้แก่ ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด โหระพา และยูคาลิปตัส

เร่งสอบกรณีศิลากรรมเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมลงโทษคลินิกศิลากรรมทำหญิงสาวที่ผ่าตัดศิลากรรมหน้าท้องเสียชีวิต ฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศของ กทม. เบื้องต้น มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่ยังไม่ไปตรวจสอบสถานที่ไม่ได้ ต้องรอผู้เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียด ส่วนเหตุทำคนไข้เสียชีวิต คณะอนุกรรมการที่มีทั้งอัยการ แพทย์สภา กรมการแพทย์ อัย. และสคบ. จะร่วมสอบถึงมาตรฐานการให้บริการว่าใช้แพทย์จริงหรือปลอม

ไขควงในปลากะป๋อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กรณีชาวบ้านบ้านยาง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายหัวไขควงเหล็กในปลากะป๋องยี่ห้อนั่ง ด้าน นางกนกพร ชนะคำ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ พร้อมตัวแทนบริษัทผู้ผลิต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเก็บตัวอย่างกลับไปตรวจสอบ